



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
และวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ดังนี้
สังกัดสำนักปลัด อบต.

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยคณะกรรมการรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ ได้พิจารณาตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครทุกท่าน ที่ได้ยื่นสมัครมาเรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๕ คน

เลขประจำตัวสมัคร	ชื่อ-สกุล	สมัครเมื่อวันที่
๐๐๑	นางสาวสุธีรัตน์ สิทธิขันแก้ว	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๐๐๒	นางสาวมัญญา แสนกันทา	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๐๐๓	นายโยธิน จันกิติ	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๐๐๔	นางสาวพวงผกา ศรีพรม	๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๐๐๕	นางสาวรัชฎาภรณ์ ทุจิ	๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วัน เวลา และสถานที่สอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ในวันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัด อบต.

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวเข้าสอบ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป ทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้

หมายเหตุ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนยังเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวการสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหา

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

๒. นำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิไปแสดงตนในวันที่เข้ารับการเข้ารับการสรรหา

๓. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ

๔ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหาในวันดังกล่าวก่อนเวลา และเมื่อคณะกรรมการควบคุมห้องสอบได้ทำการสอบผ่านไปแล้ว ๓๐ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิในการสอบครั้งนี้

๕. การตรวจสอบคุณสมบัติข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้ตรวจสอบตามข้อเท็จจริงจากใบสมัครเข้ารับการสรรหา และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ยื่นและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ถ้าจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสรรหาตามประกาศรับสมัคร โปรดทำหนังสือ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา โดยยื่นหนังสือและเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ที่ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางจะแจ้งรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพิ่มเติมต่อไป หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้แก้ไขแต่อย่างใด

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง